

## ชิมช้อปใช้‘เฟส2’ หอการค้า จับจดห้างใหญ่ร่วม

นายปรัชญา สมะลาภา รองประธานหอการค้าไทยเปิดเผยว่า ขณะนี้หอการค้าจังหวัดทั้ง 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้มีการหารือเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะชิมช้อปใช้เพื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาเนื่อง จากเป็นมาตรการที่ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศและเป็นโครงการดี ที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ เบื้องต้นเห็นว่าควรยกเลิกให้ห้างค้าปลีก หรือร้านสะดวกซื้อเข้าโครงการ เพราะจะทำให้การหมุนของเงินสู่ระบบเศรษฐกิจช้าหรือได้เพียง 1 รอบ ไม่มีผลต่อการเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัด ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล อย่างไรก็ตามทางหอการค้าส่วนใหญ่ ต้องการให้รัฐบาลผลักดันชิมช้อปใช้ต่อ

รองประธานฯ กล่าวว่า ควรให้สิทธิร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ เป็นร้านค้าชุมชน ตลาดนัด ร้านค้าทั่วไป (โชห่วย) สินค้าโอท็อป สินค้าเอสเอ็มอี โรงแรม รีสอร์ทหรือสินค้าบริการต่าง ๆ ยกเว้นห้างค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อ เพราะร้านดังกล่าวจะช่วยให้การหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากได้รวดเร็วหรือหมุนได้ 4-6 รอบ

ในภาคตะวันออกพบว่า มีประชาชน ใช้สิทธิกันจำนวนมากซึ่งหลาย ๆ ร้านได้รับอันสงส์ โดยผู้ใช้สิทธิมีทั้งคนที่เดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดภาคตะวันออกแล้วใช้สิทธิ ตรงนี้จะเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจได้มาก อีกส่วนหนึ่งคือแรงงานที่ส่วนใหญ่เป็นคนนอกพื้นที่ใช้สิทธิในการซื้อของตามห้างค้าปลีก แม้จะช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนได้ แต่เงินที่ใช้จ่ายจมนหรือหมุนได้แค่ 1 รอบ ต่างจากการเดินทางไปท่องเที่ยว แล้วซื้อสินค้าตามท้องถิ่นต่าง ๆ ทำให้เงินหมุนหลาย ๆ รอบและรวดเร็วด้วย

ที่มา : เดลินิวส์

## บาทแข็งจุดเที่ยว-ส่งออก รายได้สูงกว่า6หมื่นล้าน

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทยเปิดเผยว่า ศูนย์ฯ ประเมินการแข็งค่าของเงินบาทจะส่งผลให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 0.3% เนื่องจากมีผลต่อรายได้จากการส่งออกและรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวในไทยลดลงรวมกัน 5-6 หมื่นล้านบาท ดังนั้นต้องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และหน่วยงานภาครัฐเร่งออกมาตรการจูงใจส่งเสริมให้นักธุรกิจไทยนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้น รวมถึงการมีมาตรการด้านค่าธรรมเนียมกับเงินไหลเข้าไม่เกิน 6 เดือนเพื่อป้องกันการเก็งกำไรค่าเงินและตลาดหุ้น เป็นต้น

นายปรัชญา สมะลาภา รองประธานหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก หอการค้าไทย กล่าวว่า ขณะนี้ภาคเอกชนกังวลกับพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 63 ที่จะเข้าพิจารณาร่างวาระแรกวันที่ 17 ต.ค. นี้ วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท หากไม่ผ่านก็จะยิ่งซ้ำเติมให้เศรษฐกิจทั้งการค้า การลงทุนต้องหยุดชะงัก หรือเกิดสูญญากาศทางเศรษฐกิจอย่างน้อย 3-6 เดือน แล้วแต่กรณีว่า นายกรัฐมนตรีลาออกหรือเลือกตั้งใหม่

ที่มา : เดลินิวส์